

สำเนา

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองพล

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวัฒน์ อังสนันท์	นายกเทศมนตรี	สุวัฒน์ อังสนันท์	
๒	นางชมัยพร อังสนันท์	รองนายกเทศมนตรี	ชมัยพร อังสนันท์	
๓	นายพิชัยยุทธ หวานพิบูลย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	พิชัยยุทธ หวานพิบูลย์	
๔	นายสมชัย ศรีกันต์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมชัย ศรีกันต์	
๕	นางจุไรรัชต์ ศรีอมร	ปลัดเทศบาล	จุไรรัชต์ ศรีอมร	
๖	นายถนอม สร้อยแก้ว	รองปลัดเทศบาล	ถนอม สร้อยแก้ว	
๗	นายปรีชา มาฆะเช็นต์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ปรีชา มาฆะเช็นต์	
๘	นายสนามชัย ถ้ำกลาง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	สนามชัย ถ้ำกลาง	
๙	นายสุธีระ กุลนอก	ผอ.กองการศึกษา	สุธีระ กุลนอก	
๑๐	นายยุทธนา พาพलगาม	ผอ.ร.ร.เทศบาลพลประชาชนกุล	ยุทธนา พาพलगาม	
๑๑	นายวิชัย พานนนท์	ผอ.ร.ร.เทศบาลศรีเมืองฯ	วิชัย พานนนท์	
๑๒	นางพวงพยอม สิ้นพานิช	ผอ.กองคลัง	พวงพยอม สิ้นพานิช	
๑๓	นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล	ร.ร.ผอ.กองช่าง	ภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล	
๑๔	น.ส.ลลิตา แก้วรักษา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ลลิตา แก้วรักษา	
๑๕	น.ส.จันทิรา ศิลาวรรณ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	จันทิรา ศิลาวรรณ	
๑๖	น.ส.สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	สุรรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ	
๑๗	นายนิวัชชัย แก้วน้อย	รอง ผอ.ร.ร.เทศบาลหนองแวงฯ	นิวัชชัย แก้วน้อย	
๑๘	นายยรรยงค์ ไททอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	ยรรยงค์ ไททอง	
๑๙	นายประสาน อเนกเวียง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประสาน อเนกเวียง	
๒๐	นายสุวิท ดิมิตร	หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา	สุวิท ดิมิตร	
๒๑	นายประเดิม นุชเนื้อ	สันหนากการ	ประเดิม นุชเนื้อ	
๒๒	นางเจิมจิต เพชรทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	เจิมจิต เพชรทอง	
๒๓	น.ส.อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	นักพัฒนาชุมชน	อุทัยวรรณ ปัญญาพัฒนานนท์	
๒๔	น.ส.บุศรา เลิศอุทัย	เจ้าพนักงานทะเบียน	บุศรา เลิศอุทัย	
๒๕	นางรัตนา สิงห์วงศ์	จพง.จัดเก็บรายได้	รัตนา สิงห์วงศ์	
๒๖	นายจิระศักดิ์ จำปามูล	นายช่างโยธา	จิระศักดิ์ จำปามูล	
๒๗	น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี	นายช่างโยธา	ฤทัยชนก พัฒมะณี	
๒๘	นายสุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	ร.ก.หน.งานป้องกันฯ	สุวัฒน์ ยวนสูงเนิน	
๒๙	น.ส.พิมานมาศ ยวนทะเล	จนท.ตรวจสอบภายใน	พิมานมาศ ยวนทะเล	
๓๐	นายชูศักดิ์ พลหล้า	ช่างไฟฟ้า	ชูศักดิ์ พลหล้า	
๓๑	จ.อ.เสถียรวุฒิ คำแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	เสถียรวุฒิ คำแก้ว	
๓๒	นายเกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	วิศวกรโยธา	เกรียงศักดิ์ ว่างกานนท์	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๓	นายพงศกร รักไทย	เจ้าพนักงานธุรการ	พงศกร รักไทย	
๓๔	น.ส.พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์	
๓๕	นางปิยะดา กองจันทร์	นักวิชาการสุขาภิบาล	ปิยะดา กองจันทร์	
๓๖	น.ส.มธุรส ราชวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	มธุรส ราชวงศ์	
๓๗	น.ส.ศิริพร บัจจุทรา	นายสัตวแพทย์	ศิริพร บัจจุทรา	
๓๘	น.ส.วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย	นิติกร	วิจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย	
๓๙	นางอมรินทร์ ประสทธิสาร	นักวิชาการสุขาภิบาล	อมรินทร์ ประสทธิสาร	
๔๐	นางจินดา โปสาราช	นวช.การเงินและบัญชี	จินดา โปสาราช	
๔๑	นางกัลยา ภูมิมา	เจ้าพนักงานธุรการ	กัลยา ภูมิมา	
๔๒	นางรินดา ต่อवास	เจ้าพนักงานธุรการ	รินดา ต่อवास	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๒	นายคณิต เจตน์วิทยาชาญ	รองนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๓	นายสมพล ตั้งพัฒนากุล	เลขานุการนายกเทศมนตรี	-	ติดภารกิจ
๔	นายอุทิศ แก้วขาว	รองปลัดเทศบาล	-	ลาพักผ่อน
๕	นางงามพัทตร์ เจริญไวย	ผอ.รร.เทศบาลหนองแวงฯ	-	ติดภารกิจ
๖	นายวสันต์ บุญหล้า	ผอ.กองสาธารณสุข	-	ไปราชการ
๗	นางเพ็ญศรี พรหมวิชานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	-	ติดภารกิจ
๘	นายณรงค์ศักดิ์ พลฤกษ์	วิศวกรโยธา	-	ติดภารกิจ
๙	นายกิตติศักดิ์ พลธงชัยสวัสดิ์	ช่างศิลป์	-	ติดภารกิจ
๑๐	นางสาวจิราณีดิษฐ์ อรรถนิตย์	จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน	-	ติดภารกิจ
๑๑	นางเสาวลักษณ์ สิริลักษณ์ภรณ์	บุคลากร	-	ติดภารกิจ
๑๒	พ.จ.อ.สายชั้น พันธุ์ดงยาง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	-	ลาพักผ่อน
๑๓	นายพิสิฐ วิสวงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ	-	ติดภารกิจ
๑๔	น.ส.รัศมี สำราญ	นิติกร	-	ติดภารกิจ
๑๕	นายนพดล เนียมสา	สันทนาการ	-	ติดภารกิจ
๑๖	น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรหมื่นไวย	นวช.ประชาสัมพันธ์	-	ติดภารกิจ
๑๗	จ.อ.ณรงค์ชัย สละ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	-	ลาป่วย

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- นายกเทศมนตรี ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้
 - ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเมืองนากาอิ ประเทศญี่ปุ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดี ที่สำคัญทุกคนคงทราบว่า เรามีบันทึกความเข้าใจระหว่างเทศบาลฯ และ
- ๓/เมืองนากาอิ.....

เมืองนากาอิ เพราะเทศบาลฯ จะเชื่อมสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ในสาระบันทึกความเข้าใจเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ จนถึงการศึกษา และอนาคต เทศบาลฯ อาจขอความช่วยเหลือในการเอาวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นายกเทศมนตรี เคยไปศึกษาดูงานเมืองนากาอิ ประชาชนที่เมืองนากาอิ มีวินัยในการคัดแยกขยะ และมีโรงกำจัดขยะจากเศษอาหาร ไปทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยชีวภาพทำแล้วจะนำไปแจกให้ประชาชนฟรี ส่วนเรื่องการศึกษาในอนาคต มีโครงการจะขออนักเรียนญี่ปุ่นมาสอนภาษาให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาล เพราะในอนาคตถ้าเด็กได้เรียนและพูดภาษาญี่ปุ่นได้ อาจขอทุนให้เด็กไปเรียน กลับมาเพื่อให้เด็กมาสอนภาษาในประเทศไทยได้ เพราะมีบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยมาก อนาคตเด็กก็สามารถไปเป็นลูกจ้างหรือสื่อสารงานกับญี่ปุ่นได้ ค่าตอบแทนก็ได้สูงกว่าประเทศไทย และระดับเพลิงในญี่ปุ่นมีอายุการใช้งาน ๕-๖ ปี เทศบาลฯ อาจขอมาใช้งานที่เทศบาลฯ เพราะถ้าซื้อใหม่ก็มีราคาสูงถึง ๕ - ๖ ล้านบาท

- นายกเทศมนตรี ผากท่านปลัดเทศบาล ผากหัวหน้าฝ่ายปกครอง เรื่อง การเชื่อมเมืองในอนาคต เทศบาลฯ ต้องทำ MOU ต่อไป อย่างไรแล้วค่อยศึกษาเรื่องระเบียบกระทรวง และอื่นๆ ต่อไป
- วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือในการซื้อบัตรงานคืนสู่เหย้า มข ปี ๒๕๕๕
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง วัฒนธรรมยุโรปซึ่งเทศบาลฯ ได้ทำข้อตกลงเพื่อที่จะขอรับเงินสนับสนุน ในการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย หรือไทยน้อยหรือลาว ขอเงินสนับสนุนเพื่อมาฟื้นฟูท้องถิ่นของเรา มีทั้งหมด ๔ เทศบาล มีเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองเมืองพล และ เทศบาลเมืองชุมแพ แต่ใช้เทศบาลเมืองเมืองพลเป็นหลัก มีการเชิญประชุมในเร็วๆ นี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๑ คน ท่านปลัดฯ เห็นควรมอบให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้ามีหนังสือเชิญประชุมให้เจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมประชุมด้วย เทศบาลฯ ได้รับเรื่องวัฒนธรรม ถ้าไปประชุมคงทราบรายละเอียดอีกครั้ง ขอฝากทุกกอง/ฝ่าย ถ้าได้ทำขอให้ทำอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือกัน เพราะเราไม่ได้ทำแค่ภายในประเทศ ต้องโชว์ออกนอกประเทศด้วยเพื่อประกาศให้คนทราบในอนาคตต่อไป
- นายกเทศมนตรี ผากเรื่อง บัตรงานกาชาด ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขอให้ทุกกอง/ฝ่าย ช่วยซื้อบัตรงานกาชาดด้วย โตะละ ๒,๔๐๐ บาท เงินค่าโตะให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รวบรวมเงินประมาณ ๑๓ โตะ และทราบว่าในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รองนายกฯ กิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ได้ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าช่วยในบางส่วนแล้ว มีรายละเอียดอย่างไร แจ้งให้ทราบอีกครั้งด้วย
- ขอขอบคุณทุกกอง/ฝ่าย ที่ให้การต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานและได้ให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่นักศึกษา คณะอาจารย์ฝากขอบคุณและประทับใจมาก

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มติที่ประชุม

- รับรอง -

๔/ระเบียบวาระ.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

๑. เรื่อง การแก้ปัญหาเสียงรบกวนที่มีปัญหา จำนวน ๔ จุด

นายถนอม สร้อยแก้ว รองปลัดเทศบาล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันระบบเสียงรบกวน จำนวน ๔ จุด มีขอยเบงจา ถนนเจริญสุข ซอยหวานตลอด และหน้าสถานีรถไฟ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ถอดอุปกรณ์ทั้ง ๔ จุดลงเพื่อรอให้บริษัทที่จะเข้ามาดำเนินการ มารับในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- นายกเทศมนตรี สอบถามว่าบริษัทจะเป็นผู้ซ่อมให้หรือไม่ เพราะเคยประกันสัญญาไปแล้ว คงเหลือแต่ต้องจ้างซ่อมให้หรือไม่ และมีเงินในการจ้างหรือไม่ หากบริษัทผู้รับจ้างมาให้สอบถามเพิ่มเติมในการเพิ่มจุด จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจุดละเท่าไร เพราะเทศบาลฯ ยังอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์มาก บางจุดไม่ได้ยินเสียงอาจเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารด้วย อย่างน้อยจะต้องเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๐ จุด

- นางกัลยา ภูมิมา เจ้าพนักงานธุรการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีเงินในการซ่อมแซมและเทศบาลฯ จะต้องจ่ายเอง และจะได้สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละจุดที่จะมีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วย

- นายกเทศมนตรี ฝากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ หากมีภาพถ่ายหรือข่าวสารต่างๆให้นำส่งกองวิชาการฯ ได้ เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบในภารกิจกิจกรรม ของโรงเรียนด้วย

๒. เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้างกล้อง CCTV และการซ่อมแซมรถดับเพลิง

- นางพวงพยอม สีนพานิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยซื้อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และกำหนดการยื่นเอกสารประมูล วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดการอบรมโดย กสท. เป็นผู้บริหารตลาดกลาง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และยื่นประมูลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ และคาดว่าจะได้คู่สัญญาไม่เกินวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

- นายกเทศมนตรี สอบถามกองคลังว่า ใช้เวลาในการขายถึง ๗ วัน มากเกินไปหรือไม่

- นางพวงพยอม สีนพานิช แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขั้นตอนตามระเบียบ ระยะเวลาที่กำหนดรวมประมาณ ๑ เดือน และการซ่อมรถดับเพลิงอยู่ระหว่างการประสานกับอบจ. ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสภาพก่อนซ่อม และการซ่อมถนนในบริเวณสถานีขนส่ง สืบเนื่องจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว ได้มีการสั่งการให้กองคลังได้ทำหนังสือส่งให้ หจก. จำลองชัย ดำเนินการซ่อมโดยกำหนดระยะเวลาซ่อมเสร็จ กองคลังได้ส่งหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว

- นายกเทศมนตรี ฝากกองช่าง ประสานงานให้บริษัทเข้าดำเนินการแก้ไขด้วย

- นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล แจ้งต่อที่ประชุมว่า การแจ้งลงมือซ่อมบริษัทฯ ได้แจ้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนินการซ่อม ในการประชุมได้ตกลงให้กองคลังได้กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เพื่อให้บริษัทได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

๓. เรื่อง การติดตามภารกิจประจำสัปดาห์ของแต่ละกอง/ฝ่าย

- นายจิระศักดิ์ จำปามูล นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานสาธารณูปโภคสัปดาห์นี้ มีการเก็บของต่างๆ ที่งานศพ ชุมชนบ้านหนองแวง เก็บของงานบวชที่ชุมชนหนองแวง ซึ่งมีเวที โต๊ะ เก้าอี้ รวมเดินท์ และกลับเข้ามาจัดสถานที่งานกาชาด ในส่วนงานกาชาด รายละเอียดหลัก ๆ จะเริ่มงานเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ฝ่ายจัดสถานที่ มีท่านปลัดฯ อาวุโส เป็นประธาน มีประธานกรรมการกาชาด และกรรมการกาชาดเข้าร่วมประชุม เทศบาลฯ มีกองสาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ เข้าร่วมประชุม ได้วางงานต่าง ๆ เรียบร้อย รับผิดชอบรับมาดำเนินการ หลังจากเก็บของงานกาชาดจะมีการซ่อมแซมถนนที่ซอยรามราชต้นซอยและท้ายซอย บริเวณหัวโค้งเรียบทางรถไฟ
- น.ส.ฤทัยชนก พัฒมะณี นายช่างโยธา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานสวนสาธารณะ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เก็บสิ่งของ ต้นไม้ ที่อาคารอเนกประสงค์งานต้อนรับประเทศญี่ปุ่น ช่วยงานโยธาเก็บของ เดินท์ โต๊ะ เก้าอี้ งานศพ และงานบวชชุมชนหนองแวง และจะเข้าประดับผ้าและต้นไม้งานกาชาดที่สนามเทนนิส เทศบาลเมืองเมืองพล ภารกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมา แผนงานที่จะทำไม่ได้ทำเพราะติดภารกิจ จึงจะเข้าดำเนินการภายในสัปดาห์นี้
- นายกเทศมนตรี ผูกเพิ่มเติม เรื่องของต้นไม้ในสวนสาธารณะ ใส่ปุ๋ยด้วย ส่วนใบไม้ที่แห้งและหล่น ต้นมะพร้าว ต้นหมาก ที่เหลืองจะหลุดแล้วให้เก็บทิ้งด้วย เมื่อเข้าผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติ เห็นเศษกิ่งไม้ที่ประชาชนตัดและกองไว้บนฟุตพาร์ ให้ประสานกองสาธารณสุขฯ ทำการเก็บให้เรียบร้อย และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดูแลสวนด้วย
- น.ส.จันทิรา ศิลาวรรณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานป้องกันฯ มีภารกิจที่จะดำเนินการในวันจันทร์นี้ ออกเก็บแผงจราจรที่อยู่ภายในเขตเทศบาลฯ ที่ตกค้างภายในเขตเทศบาลฯ วันอังคารและวันพฤหัสบดีมีการซ่อมแผนผังยูเอชเอ็นวันอังคารจัดระเบียบจราจรงานกาชาดเมืองพล วันพุธตรวจสอบที่อารารประปาถนนพลรัตน์ และมีการจัดระเบียบตลาดนัดคลองถม และตรวจสอบที่อารารประปาถนนพานิชย์เจริญ
- นายกเทศมนตรี ผูกเพิ่มเติม ที่สี่แยก ถนนเสริมสวัสดิ์ร้านคุณธรรมวิเศษ ก่อสร้างยังไม่เห็นมีการตีเส้นขาว แดง ห้ามจอด เพราะถ้าตีเส้นขาว แดง ไว้หากมีการจอดรถเราสามารถชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นการจอดรถที่ไม่ถูกต้องก็สามารถจับได้ เราประสานด้วยวาจาแล้ว แต่ต้องไปทำสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ ให้รับผิดชอบด้วย ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ก็น่าจะได้ ให้ตีเส้นขาว แดง ทั้งสี่ด้าน ของแต่ละมุม และตีเส้นขาวแดงทางสี่แยกจ๊ะเอ๋ และ สี่แยกชุมชนตลาดเก่า รวมถึงป้ายบอกถนนชุมชนหนองแวงให้ช่วยทำป้ายให้ใหม่ด้วย เสาคีผู้หิ้ง ทัก ก็ให้ซ่อมแซมเทพูนให้แน่นหนาด้วย
- จ.อ.เสฏฐวุฒิ คำแก้ว จพง.สาธารณสุขชุมชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานรักษาความสะอาด หน่วยเฉพาะกิจวันนี้ให้ดำเนินการวางฝาบ่อพักที่ระบายน้ำภายในตลาดสดที่แตกชำรุด และนำมาซ่อมทำใหม่ และได้วางแผนในการลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้ากองกำกับและหลังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน หน่วยกวาดถนน

จ/ได้กำกับเรื่อง.....

ได้กำชับเรื่องการวางหญ้า ตัดหญ้ารอบฟุตบอลรับผิดชอบของตนเอง หน่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดำเนินการตัดหญ้าในซอยและถนนสุขสิทธิ์อุทิศ หน้าตลาดสดได้กำชับให้ผู้ดูแลงานจราจรในการจอดรถไม่ถูกที่ของประชาชน ให้จอดตามช่องรถจักรยานยนต์และรถยนต์

- นายกเทศมนตรี ผากเพิ่มเติม การขุดลอกท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนด้วย เพราะถ้าเข้าฤดูฝนน้ำไหลไม่สะดวกก็จะเกิดน้ำท่วม และสอบถามเรื่องการซ่อมแซมรถแท็กซี่เตอร์เป็นอย่างไรบ้าง
- นายยรรยงค์ ไทยทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แจ้งต่อที่ประชุมว่าการซ่อมแซมรถ ทางร้านที่จะซ่อม ได้มาประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการโอนงบประมาณ
- นายกเทศมนตรี ผากผู้รับผิดชอบ เรื่องการซ่อมแซมรถตักดินตะขาบให้ติดตามด้วย เพราะถ้าหากมีการร้องเรียนหรือมีการประท้วงของประชาชนก็จะทำให้มีปัญหา ส่วนโรงเรียนในการของงบประมาณทำห้องวิทยาศาสตร์ ให้ทำบันทึกลงเข้ามาด้วย และในการอบรมครูดำเนินการถึงไหนแล้ว
- นางสาวสุรียรัตน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ ศึกษาพิเศษเขตเชี่ยวชาญ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในโครงการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างการอบรมและแจ้งว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง จะพยายามติดตาม เพราะวางแผนไว้จะอบรมครูในช่วงปลายเดือนมีนาคม เป็นครั้งแรก
- นายกเทศมนตรี ผากติดตามเรื่องดังกล่าวด้วย และให้กองการศึกษาเช็คอัตราว่างของพนักงานครูเพื่อจะดูว่าปัจจุบันมีกี่คน และในส่วนที่เหลือจะขออนักศึกษาที่เรียนได้ เกียรตินิยมอันดับ ๑ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรจุที่เทศบาลฯ เพราะอยากได้คนที่จบในสาขาที่ต้องการมาสอน ในระเบียบมีว่านักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ ๑ สามารถขอเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการได้
- นายชูศักดิ์ พลกล้า ช่างไฟฟ้า แจ้งต่อที่ประชุมว่า งานไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามเทนนิส อาคารอเนกประสงค์เทศบาลฯ เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้างานบวชชุมชนหนองแวง ๒ ซ่อมไฟฟ้าถนนรามราช ถนนสุขสิทธิ์อุทิศ ถนนเสริมสวัสดิ์ ถนนพลรัตน์และซอยร้านฉั่วเด็กได้ ซอยขนส่ง ๒ และ ๔ บริเวณสถานีขนส่ง และตลาดสดเทศบาลฯ อาคาร ๑ และ ๒
- นายกเทศมนตรี ผากให้เปลี่ยนหลอดไฟสปอร์ตไลท์ ช่างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ส่วนมังกรที่ติดอยู่ที่หอกระจายข่าวให้นำเข้ามาเก็บ ให้เรียบร้อย
- นายภาณุวัฒน์ ประจูดทะเล รรท.ผอ.กองช่าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมีการประชุมสภา เรื่อง ที่มีกองดินบริเวณสวนสาธารณะผาแดง ขณะนี้ได้เริ่มเข้าดำเนินการรับดินด้านหน้าแล้ว ส่วนกองดินด้านในจะได้ขอความอนุเคราะห์กับกองสาธารณสุข ในการปรับกองดินอีกครั้ง และป้ายประชาสัมพันธ์ในซอยต่างๆ ได้ปรึกษากับงานประชาสัมพันธ์ เป็นหน้าที่ของงานประชาสัมพันธ์ที่จะไปสำรวจป้าย ส่วนการจะออกแบบหรือการขอความอนุเคราะห์กับกองช่าง ก็ยินดีช่วยเหลือ และป้ายปิดประกาศที่สี่แยกโรงพยาบาลพล ได้มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ ส่วนถนนที่ชำรุดที่สถานีขนส่งได้ประสานกับกองคลังเรียบร้อยแล้ว

- นายกเทศมนตรี สอบถามผู้อำนวยการกองคลัง มีเงินภาษีเข้าหรือไม่
- นางพวงพยอม สีนพานิช ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่มี
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากนี้ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายน การกักก็คงจะน้อยลง ต่อนี้ไปหัวหน้ากอง/ฝ่าย ก็คงต้องหางานให้ลูกน้องทำ และกองช่างโต๊ะหน้าเขียวที่หน้าคูพัง และบางตัวชำรุด ให้หางบมาซ่อมแซมด้วย เพื่อที่จะได้ใช้งานได้ต่อไป ให้ประสานกองคลังเรื่องการหาเงินมาซ่อมแซม สมบัติทางราชการให้ทุกคนช่วยรักษาด้วย
- นายยุทธนา พาพลงาม ผอ.รร.เทศบาลพลประชานุกูล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าประชุมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบทวนเรื่อง EU และกำหนดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเปิดประชุม ไม่ทราบจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
- นายกเทศมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะประสานให้อีกครั้งและในสัปดาห์หน้าจะแจ้งให้ทราบ
- นายกเทศมนตรี สอบถามกองสวัสดิการสังคม การแจกเบี้ยยังชีพเป็นอย่างไรบ้าง
- นางสาวอุทัยวรรณ ปัญญาวัฒนานนท์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีบางส่วนของเงินตกเบิกที่ไม่ได้มารับ ก็จะได้เก็บตกให้เรียบร้อยโดยไม่ส่งคืน
- นายกเทศมนตรี ผ่าผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องการซ่อมรถตักดินตะขาบ หาวิธีการซ่อมแซมด้วย เพราะนายกฯ ที่ อบต. หนองแวงโสภพระ แจ้งว่าขยะปลิวกระจายหากมีฝน ลม อาจทำให้มีปัญหามากขึ้น ผ่าแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวด้วย
- นายสมชัย ศรีกันต์ เลขานุการนายกฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีข้อราชการจากจังหวัดในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม มี ๒ เรื่อง จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้

๑. เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าในการเจาะหลุมสำหรับปิโตรเลียม ในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบริษัท ปตท.ชศ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนลจำกัดเป็นผู้ดำเนินการเจาะ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางบริษัทได้เจาะพบน้ำมันเมื่อลึกลงไป ๑,๖๐๐ เมตร ปรากฏว่าเจอน้ำมันจำนวนมหาศาลและเจาะลงไปอีก ๓,๗๐๐ เมตร ปรากฏว่าพบน้ำมันในปริมาณมากขึ้นแต่เครื่องมือในการสำรวจมีคุณภาพต่ำ ขณะนี้ได้ปิดบ่อน้ำมันเพื่อหาเครื่องมือใหม่ในการหาข้อมูลที่แท้จริงซึ่งจะมีการเริ่มสำรวจในเดือนมิถุนายน ไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๕ และจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและจะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง

- เรื่อง รายงานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชุมวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มี ๒๐ จังหวัดที่เข้าร่วมประชุม ที่หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ท่านชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นประธาน ท่านได้เน้นงานนโยบายของกรมที่ดินและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับนโยบายด้านกรมที่ดิน เน้น ๑. การบริการด้านทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ๒. การเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน ๓. การจัดที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ๔. การดูแลที่ดินของรัฐที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่ดิน และจะมอบให้กองช่างไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง

๒. เรื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับงบประมาณ อปท.ปี ๒๕๕๕ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ ซึ่ง พรบ. งบประมาณยังไม่ผ่าน กระทรวงมหาดไทย ได้ขอใช้

งบประมาณจัดสรรงบให้อปท. โดยใช้งบประมาณปี ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน จำนวน ๕๕,๓๑๓ ล้านบาทเศษ เพื่อใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - มกราคม ๒๕๕๕ งบประมาณปี ๒๕๕๕ คาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนมกราคม ซึ่งทำนนายกา ได้พูดไปแล้ว รายละเอียด ๑. รายได้รวมของ อปท. จำนวน ๕๒๙,๙๗๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๗๗ % ของรายได้รัฐบาล ๒. เงินอุดหนุน อปท. จัดสรร จำนวน ๒๐๕,๑๙๒ ล้านบาท กรมฯ ได้เตรียมให้อปท. โดยโอนให้ ภายใน ๑๕ วัน ในหลักการอนุมัติแล้ว ภาษีเพิ่มขึ้นปีที่แล้ว ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท รายละเอียดในเอกสารที่แนบมากับหนังสือนี้ และอีกเรื่อง คือการแก้ไขปัญหาเสพติดเร่งด่วน

- นายกเทศมนตรี ผ่ากเรื่องการหางานทุกกอง/ฝ่าย ให้ทำงานด้วยความตั้งใจและให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น
- นายพิชัยยุทธ หวานพิบูลย์ ที่ปรึกษานายกฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โรงฆ่าสัตว์ คอกหมู ชำรุดมาก ขอให้ผู้รับผิดชอบได้ไปตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้วย
- นายกเทศมนตรี ผ่ากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องดังกล่าวด้วย
- นางสาวศิริพร ปัจจุฑรา นายสัตวแพทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวได้ส่งแบบแก้ไขให้กับกองช่างได้ประมาณการแล้ว คงเหลือแต่การประมาณราคาเพื่อซ่อมแซมต่อไป
- นายกเทศมนตรี ผ่ากในเรื่องการตีเส้นขาว แดง ของร้านคุณธรรมวิเศษ และผ่ากเรื่องการซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ ที่ชุมชนหนองแวงด้วย

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางเจิมจิต เพชรทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา มาณะเชินต์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางจุไรรัตน์ ศรีอมร)
ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้ให้การรับรองแล้ว เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ อังสนันท์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม

น.ส.ลลิตา แก้วรักษา ตรวจ/ทาน
น.ส.พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ พิมพ์/ทาน